



โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย



ร.ศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (2 สัปดาห์) และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยการศึกษาปฐมวัยกุ้ยหยาง (Guiyang Preschool Education College) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย อ.อัจฉริยา ครุฑโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 19 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้ นักศึกษาชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทย และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่กระชับระหว่างเพื่อนนักศึกษาชาวไทยด้วยกัน

ในการนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมรับประทานอาหารเย็น แบบขันโตก เพื่อให้ นักศึกษาชาวต่างชาติได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ รวมถึงได้มีโอกาสได้พบปะกับคณะผู้บริหาร วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และร่วมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมไทย - จีน จากนักศึกษาชาวจีน และชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งได้มีการลอยกระทงซึ่งนักศึกษาประดิษฐ์เองด้วย





คณะกรรมการ มร.ลป. จัดการประชุมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ค.บ. ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน



เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ชั้นปีที่ 2 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ณ ห้องประชุมนารีนอนทนท์ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับภาระงานรวมถึงบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน และการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลิกภาพ การแต่งกายสำหรับนักศึกษาครู โดย ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมด้วย อ.ดร.วิไลวรรณ เข้มขัน เลขานุการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมไปถึงคณาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมนิเทศและการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในครั้งนี้

สศว. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "รำไทยพื้นฐาน" แก่นักศึกษาจากจากวิทยาลัยการศึกษาศรีวิชัยวิทยากร



เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักศึกษาชาวจีนและชาวไทยที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมระยะสั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "รำไทยพื้นฐาน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงของไทย โดยมี นางสาวพัทธรชนก รียาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนการรำไทยพื้นฐานแก่นักศึกษาชาวจีนและชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องนาฏศิลป์ ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาชาวจีนและชาวไทยที่มาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยความยินดี





กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ร่วมกิจกรรม แสดงผลร่วมบรรณรค์ความปลอดภัยบนท้องถนน



ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.ปิยธรรม์ เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมแสดงผลร่วมบรรณรค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ธีรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง ร่วมจัดกิจกรรมและปล่อยขบวนพร้อมกันในรูปแบบ Online เพื่อร่วมแสดงเจตจำนงในการรณรงค์ร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนน โดยผ่านการจัดกิจกรรมดังกล่าว และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะสานต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 38 แห่ง ในการดำเนินการกิจกรรมลดอุบัติเหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 7 + 1 เป้าหมายที่ 5 ในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร



เมื่อระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2566 นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ทฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีรณัฐ คุณทานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.ชนิกา เสนาวงศ์ษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ศาสตรา ลาตปะละ อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ศรายุทธ มาลัย อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.นิภา จันทรอ่อน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดูแลประสานงานนักวิจัย ทั้งนี้งานวิจัยในหัวข้อ “Minimizing total polar materials in flying oil through natural wasted as sorbents in rice cracker production” ได้รับรางวัล “The Best Poster Presentation Award ; Track 1 Science and Health Science” ซึ่งเป็นการนำเสนอโดย ผศ.ดร.วีรณัฐ คุณทานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





ทำไมมหาวิทยาลัยถึงมีการตรวจสอบบุคลากร ในกรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ



ตอบ - เนื่องจากในมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใด ๆ ไม่ว่าจะมิได้ครอบครองเพื่อเสพหรือมิได้ครอบครองเพื่อจำหน่ายล้วนเป็นสิ่งที่เป็นภาระทำให้ผิดกฎหมายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาหรือตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก บุคลากรจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีบทลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ชัดเจนและเด็ดขาด โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายให้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ห้ามมิให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

ในการตรวจสอบบุคลากรว่าส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษหรือไม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลายครั้งที่เป็นแบบ “surprise” นั้น เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันบุคลากรไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ห้ามมิให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จึงเป็นการประกาศที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าบุคลากรต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งตามประกาศดังกล่าว เป็นกระบวนการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อป้องกันและป้องปรามบุคลากรไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับยาเสพติดให้โทษ ในกรณีที่มีการครอบครองเพื่อเสพ ครั้งแรกเมื่อตรวจเจอให้ถือว่าเป็นผู้ช่วยและให้ไปบำบัดตามกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษโดยให้ “ทำทัณฑ์บน” ไว้ ครั้งที่สองตรวจเจอ ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงให้ลงโทษ “ไล่ออก” โทษรวมถึงขั้นตอนกระบวนการที่ต้องดำเนินการดังกล่าว นั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวพร้อมกับพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 หรือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วย การลงโทษ อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การสั่งให้พักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2556 เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นเพียงกระบวนการภายในเท่านั้น ในส่วนของกฎหมายทั่วไปไม่ว่ากฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองยังสามารถดำเนินการผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษได้อยู่แน่นอน

ผู้เขียน นายภูมินันท์ รุ่งแสง นิตกร สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร 054-237399 ต่อ 5132

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Toyota

วอชิงตัน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการ

TOYOTA CAMPUS CHALLENGE 2023

โดยโตโยต้าแคมปัส

ร่วมรับฟัง **29 พ.ย. 2566** (เวลา 13.30 น.)

ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

QR Code: เข้าร่วมรับฟัง

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

อย่าลืม! ลี้อคคอรถจักรยานยนต์ และเก็บ ภาษีแอดด ทุกครั้ง

ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

5 หลักสูตรเตรียมออนไลน์ สามารถนำเรียนรอบใหม่ได้แล้ว

เรียนได้เลย...ไม่มีวันหยุด!

ขอเชิญคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิ์เลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ลงคะแนนเลือกในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมไออาร์เอ็น ชั้น 1 อาคารไออาร์ ไออาร์เอ็น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเลข 1	หมายเลข 2	หมายเลข 3	หมายเลข 4	หมายเลข 5	หมายเลข 6	หมายเลข 7
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

กรณีไม่ฟังโปรแกรม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สามารถใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. (ในวันราชการ) โดยใช้หาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้น 10 อาคารไออาร์ ไออาร์เอ็น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (โดยนำหนังสือกรรมการและต่อว่าหัวหน้า)

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนาธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy "งดให้ งดรับ"

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครเข้าเรียน 1 พ.ย. - 12 ส.ค. 66

เปิดรับสมัคร: 4 ปี 3 ภาคการศึกษา, 4 ปี 2 ภาคการศึกษา, 2 ปี 2 ภาคการศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดองชา และของขวัญ

"ราชภัฏลำปางรวมใจ นิ่งหยดโลหิตให้ สอสมหาใจเพื่อนมนุษย์"

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ อาคารโรงพยาบาลแม่ใจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง